



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thakham-sao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมฤต นิจอาคม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

คำนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)	๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)	๑๒

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีขีดหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ผด. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการที่ดำเนินการแข่งขัน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัยชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๑๙.๕๑	๒,๐๗๖,๗๐๐	๑๑.๔๒	สำนักปลัด
๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒.๔๔	๑๐๐,๐๐๐	๐.๕๕	สำนักปลัด
๓ แผนงานการศึกษา	๑	๒.๔๔	๙๐,๓๕๐	๐.๕๐	สำนักปลัด
๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒.๔๔	๑๑๓,๕๐๐	๐.๖๒	กองช่าง
รวม	๑๑	๒๖.๘๓	๒,๓๘๐,๕๕๐	๑๓.๐๙	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ผด. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (LOGISTICS)					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๒๑.๙๕	๓,๗๔๙,๐๐๐	๒๐.๖๑	กองช่าง
รวม	๙	๒๑.๙๕	๓,๗๔๙,๐๐๐	๒๐.๖๑	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ผด. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ทำข้ามที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๙.๗๕	๓๒๐,๐๐๐	๑.๗๖	สำนักปลัด
รวม	๔	๙.๗๕	๓๒๐,๐๐๐	๑.๗๖	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ผด. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่					
๑ แผนงานการริ่ษาความสงบภายใน	๒	๔.๘๗	๔๐,๐๐๐	๐.๒๒	สำนักปลัด
๒ แผนงานการศึกษา	๒	๔.๘๗	๑,๖๕๘,๐๑๐	๙.๑๒	สำนักปลัด
๓ แผนงานสาธารณสุข	๕	๑๒.๑๙	๑๙๐,๐๐๐	๑.๐๕	สำนักปลัด
๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๗.๓๑	๑๕๐,๐๐๐	๐.๘๒	สำนักปลัด
๕ แผนงานงบกลาง	๔	๙.๗๖	๙,๖๙๐,๒๖๐	๕๓.๒๘	สำนักปลัด
รวม	๑๖	๓๙.๐๓	๑๑,๗๒๘,๒๗๐	๖๔.๔๙	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

พต. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรชุมชนชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑ แผนงานการเกษตร	๑	๒.๔๔	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	สำนักปลัด
รวม	๑	๒.๔๔	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	
รวมทั้งสิ้น	๔๑	๑๐๐	๑๘,๑๘๗,๘๒๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามผลกระทบมาภิบาล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕						
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีรวบรวม ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง ส่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงาน																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖													
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕					
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลท่าข้าม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลท่าข้าม	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑	๕'๒	๕'๓					
๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ทำคุณประโยชน์ และศึกษาดูงานตามแหล่งศิลปศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าชุมชน ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ท้องถิ่น และศึกษาดูงานตามแหล่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖									
						พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖							
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - ตู้เอกสารบานเลื่อน (จำนวน ๒ ตู้) - โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต (จำนวน ๑ โต๊ะ) - รถประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๑ คัน) - เสปรตูปูตบอล ๙ คน (จำนวน ๑ ชุด)	๑๑,๐๐๐ ๖,๕๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด/ กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	↕	↕	↕	↕	↕	↕				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖											
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑					
		- ตู้เหล็ก แบบ ๒ ปาน (จำนวน ๑ ตู้)	๕,๗๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองคลัง	↕														
		- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จำนวน ๒ เครื่อง)	๔๔,๐๐๐		กองคลัง	↕														
		- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จำนวน ๑ เครื่อง)	๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด	↕														
		- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒,๕๐๐		สำนักปลัด	↕														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖												
						๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕					
๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือ พระราชกรณียกิจของบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพนมพิณ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	↕														
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายกำหนด	๑๓๒,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองคลัง	↕														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๘	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดขั้นตอนทำงานในการออกหน่วยบริการประชาชน จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองคลัง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						'๕'๕	'๕'๖	'๕'๗	'๕'๘	'๕'๙	'๕'๐	'๕'๑	'๕'๒	'๕'๓	'๕'๔					
๑	โครงการฝึกอบรม อบพร.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม อบพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม อบพร.	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงาน															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.	พ.ค.๒๕๖๕	มิ.ย.	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕	ก.ค.๒๕๖๕					
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (จำนวน ๓ เครื่อง) - ตู้เอกสารบานเลื่อน (จำนวน ๒ ตู้) - เก้าอี้ทำงาน ขนาด ๕๘x๖๐x๙๓ เซนติเมตร (จำนวน ๙ ตัว)	๖๔,๕๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๔,๘๕๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕					พ.ศ.๒๕๖๖										
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙						
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - ตู้เอกสารบานเลื่อน (จำนวน ๒ ตู้) - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จำนวน ๑ เครื่อง) - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จำนวน ๑ เครื่อง) - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๓,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ค.๒๕๖๕	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.		
		- เครื่องสูบน้ำแบบหยोजงมอเตอร์ไฟฟ้า (จำนวน ๑ ตัว) - กัดฉงระดับขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า (จำนวน ๑ เครื่อง) - ดัดฉงระยะ (จำนวน ๑ ตัว)	๙,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองช่าง														
			๓๐,๕๐๐		กองช่าง														
			๖,๕๐๐		กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (LOGISTICS)
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ. ๒๕๖๕															
						๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑	๕'๒						
๑	โครงการก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างขุมประตู่ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕													
						๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖	๕๖		
๒	โครงการบุกเบิกถนนสายข้างร้านก๋วยเตี๋ยว - ย่านสินค้า หมู่ที่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> - บุกเบิกถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบดอัด - ยกระดับดินดาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมบดอัด - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัด - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖							
						๕:๕	๖:๖	๖:๗	๖:๘	๖:๙	๖:๑๐	๖:๑๑	๖:๑๒	๖:๑๓	๖:๑๔	๖:๑๕	๖:๑๖		
๓	โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๓	- บูรณปฏิสังขรณ์กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบดอัด - ยกระดับดินดาน กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัด - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัด - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑					
๔	โครงการยกระดับถนนสายบางอ้อ-ลำพะ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗	<ul style="list-style-type: none"> - เกรตบดอัดพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร - วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนว - ยกระดับดินดาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัด - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัด - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						๕.๒	๕.๓	๕.๔	๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒				
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบางลาทุ หมู่ที่ ๕	- งานวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ปากตินราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และยาแนว - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ. ๒๕๖๕															
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔						
๖	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำยายผล พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ ๖	- ขุดลอกขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้ำ - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔					
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕	- ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว ๔๓.๕๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖															
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖						
๘	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	- ปรับปรุงโรงจอดรถขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖													
						๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒	๕.๑๓	๕.๑๔	๕.๑๕	๕.๑๖				
๕	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงอาคารพัสดุขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้ามที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑	๕'๒					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ใ้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงานฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้ามที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕					
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม ราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง เหม่าจัดนิทรรศการในการจัดงานฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้ามที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕	๕'๕	'๖'M	'๖'๑	'๖'๒	'๖'๓	'๖'๔	'๖'๕	'๖'๖	'๖'๗	'๖'๘				
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในการจัดงาน *๓*	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้ามที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔					
๔	โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปัญญาไทดำ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๗	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปัญญาไทดำ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๗ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงานฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงานปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
- ๔.๑ แผนงานรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
 ๑.๒ แผนงานนรศึกษามองภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑	๕'๒					
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงานปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖														
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑	'๓๒	'๓๓	'๓๔	'๓๕	'๓๖						
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน เป้าหมาย</p> <p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านโนทรغام (๓๕X๒๑X๒๔๕)</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชั้น (๓๓X๒๑X๒๔๕)</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม (๔๐X๒๑X๒๔๕)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี จำนวนคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี (๑๐๘/๑,๗๐๐)</p>	๗๘๗,๐๑๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖												
						'๒๕	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖	'๒๖					
		- ค่าหนังสือ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี จำนวนคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๗๕/๒๐๐) - ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี จำนวนคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๗๕/๒๐๐) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี จำนวนคนละ ๓๐๐ บาท/ปี (๗๕/๓๐๐)																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖																
						๒๕	๒๖	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔							
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑.โรงเรียนบ้านไทรงาม ๕๗ คน ๒.โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ๑๔๘ คน จำนวน ๒๐๕ คน (๒๐๕ X ๒๑ X ๒๐๐) (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	๘๖๑,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖												
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๑	โครงการ BIG CLEANING DAY	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณี ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๒	โครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงาน															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖														
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖						
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔					
๔	โครงการรวมพลคนรักขยะ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรวมพลคนรักขยะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณี ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงาน															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อัตราตัวละ ๓๐ บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรของสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๙๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงานสัต															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔					
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าข้าม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าข้าม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕						
๒	โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูพื้นที่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ การจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ภารกิจนี้ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕					
๓	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ การดำเนินงานจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่

๔.๗ แผนงานางบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																						
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖																				
						๕:๕	๕:๖	๕:๗	๕:๘	๕:๙	๖:๑	๖:๒	๖:๓	๖:๔	๖:๕	๖:๖	๖:๗	๖:๘	๖:๙									
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๗,๙๓๑,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	↓																						
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๕๗๒,๔๘๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	↓																						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด. ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าข้าม ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมื่อนำอยู่
 ๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
๓	โครงการเบี้ยงชีผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยงชีผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแลดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยงชีพคนละ ๕๐๐ ต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน	๔๘,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	←												
๔	เงินสมทบกองทุนสุขภาพ (สปสช.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (สปสช.) จำนวน (๖,๑๖๘ X ๔๕) X ๕๐% เป็นเงิน ๑๓๘,๗๘๐ บาท	๑๓๘,๗๘๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่าข้าม ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ. ๒๕๖๖														
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					
๑	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรม สาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															